



THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC TRỞ NÊN DỄ DÀNG

Được hàng nghìn sinh viên trên khắp thế giới tin cậy, Flywire là cách nhanh nhất, tiện lợi nhất để thực hiện các khoản thanh toán quốc tế trong lĩnh vực giáo dục cho các tổ chức trên khắp thế giới.

TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN TỐT HƠN DÀNH CHO BẠN

TRÁNH CÁC KHOẢN PHÍ NGOÀI DỰ KIẾN

Các khoản phí ngân hàng ngoài dự kiến có thể dẫn đến thâm hụt số dư trên tài khoản của bạn khi khoản thanh toán được gửi đến tổ chức của bạn. Flywire đảm bảo tiền học phí của bạn được chuyển đầy đủ vào mọi thời điểm.

THANH TOÁN BẰNG NỘI TỆ CỦA BẠN

Tránh các khoản phí ngân hàng không cần thiết và nhận tỷ giá ngoại hối ưu đãi.

THEO DÕI KHOẢN THANH TOÁN

Nhận email và văn bản cập nhật về trạng thái của khoản thanh toán của bạn, hoặc tạo tài khoản Flywire để theo dõi khoản thanh toán của mình trực tuyến 24x7.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Nhận hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ qua điện thoại, trò chuyện và email.

TẠI SAO TỔ CHỨC CỦA BẠN SỬ DỤNG FLYWIRE

DỄ DÀNG XÁC ĐỊNH KHOẢN THANH TOÁN

Các khoản thanh toán quốc tế có thể khó xác định. Với Flywire, tổ chức của bạn luôn có thể xác định và đối chiếu khoản thanh toán với tài khoản của bạn.

TÍNH MINH BẠCH CỦA KHOẢN THANH TOÁN

Tổ chức của bạn có thể theo dõi khoản thanh toán của bạn từ lúc bạn khởi tạo khoản thanh toán cho đến khi khoản thanh toán được chuyển vào tài khoản của họ.

GIAO TIẾP TRỰC TIẾP

Flywire giao tiếp trực tiếp với tổ chức của bạn để giải quyết nhanh chóng và dễ dàng nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh.



flywire

CÁCH THANH TOÁN

Thanh toán học phí bằng Flywire rất an toàn, nhanh chóng và tiện lợi. Hãy thực hiện các bước đơn giản bên dưới để gửi khoản thanh toán của bạn:

1. BẮT ĐẦU

Truy cập flywire.com/mypayment và chọn “Cách thanh toán”, sau đó chọn “Thanh toán”. Nhập tên của tổ chức bạn muốn thanh toán, sau đó tên quốc gia xuất xứ và số tiền thanh toán.

2. CHỌN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Xem các lựa chọn thanh toán được cung cấp và chọn phương thức thanh toán ưu tiên. Các lựa chọn có thể bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ/tín dụng bằng nội tệ của bạn, thanh toán điện tử hoặc các lựa chọn địa phương khác.

3. NHẬP THÔNG TIN CỦA BẠN

Nhập một số thông tin cơ bản để khởi tạo khoản thanh toán của bạn. Chúng tôi sẽ gửi thông tin này kèm theo khoản thanh toán của bạn để tổ chức của bạn để xác định.

4. THỰC HIỆN THANH TOÁN

Làm theo hướng dẫn được cung cấp để gửi khoản tiền tới Flywire qua phương thức mà bạn đã chọn.

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG Làm theo hướng dẫn được cung cấp để gửi khoản tiền của bạn. Tùy thuộc vào ngân hàng của bạn, bạn có thể thực hiện thanh toán trực tuyến, trực tiếp hoặc qua điện thoại.

THẺ GHI NỢ/TÍN DỤNG Nhập thông tin thẻ của bạn trực tuyến để hoàn tất thanh toán bằng tiền tệ của quốc gia bạn.

Lưu ý: Các lựa chọn thanh toán địa phương có thể có tùy thuộc và quốc gia xuất xứ của bạn.

5. THEO DÕI & XÁC NHẬN

Nhận email và văn bản cập nhật từng bước của quá trình, bao gồm xác nhận khi khoản thanh toán của bạn đã được chuyển. Bạn cũng có thể tạo một tài khoản Flywire để theo dõi khoản thanh toán của mình trực tuyến 24x7.

Hãy bắt đầu với khoản thanh toán của bạn ngay hôm nay!

flywire.com/mypayment

CÂU HỎI? support@flywire.com flywire.com/help